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เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   

ประธานกลาวเปดประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ และมอบหมายใหเลขานุการสภาคาจารยแจง

ระเบียบวาระการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 รองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดเขารวมการประชุมสภา

คณาจารยฯ ระดับประเทศเมื ่อวันเสารที ่ผ านมา โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การรางกฎหมายพนักงาน

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ซึ่งอยูในขั ้นตอนการราง และรอใหรัฐมนตรีทานใหมรับชวงในการ

ดำเนินการตอ โดยหากไดรางกฎหมายที่ชัดเจนแลวจะนำมาเรียนใหที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗ ป ๒๕๖๖ 

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ประธานติดตามผลการดำเนินงานของฝายตาง ๆ 

       ๓.๑ ประธานฝายบริหารและรายได  

            ผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารกัษ แจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับรายจายในการทำบุญ

งานฌาปนกิจตั้งแตเดือนสิงหาคม มจีำนวน ๓ ราย และปจจุบันมยีอดเงินคงเหลือ จำนวน ๕,๔๔๑ บาท ทั้งนี้

ไมมีรายรับเพ่ิมเติม 

 

มติที่ประชุม 

มติที่ประชุมรับทราบ 
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     ๓.๒ ประธานฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

  รองศาสตราจารยอะเคื ้อ กุลประสูต ิดิลก ประธานฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน           

ลาประชุม เนื่องจากติดงานของฝายพยาบาล จึงไมมีประเด็นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานใหที่ประชุมทราบ 

  ผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารักษ  ไดแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงานของเจาหนาที่ฝาย

พยาบาลที่หากพบอุบัติเหตุหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับนักศึกษา โดยเจาหนาที่ตองชำระเงินไปกอน ทำใหเกิดภาระ 

คาใชจายกับเจาหนาที่ จึงอยากเรียนปรึกษาวาสามารถนำเขาที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการชวยเหลือได

หรือไม ซึ่งรองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ และนายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ไดกลาววา 

การทำงานของฝายพยาบาลนั้นมีหนวยงานกำกับที่ชัดเจน ควรใหเจาหนาที่แจงปญหานี้กับทางผูบังคับบัญชา 

หรือสวนงานที่เกี่ยวของใหทราบเรื่อง และดำเนินการกอน 

   นอกจากนี้รองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ไดแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอดานสิทธิ

ประโยชนตางๆ ที่ทางสภาคณาจารยฯไดนำเสนอไป ขณะนี้ฝายกฎหมายยังไมไดหยิบยกขอเสนอขึ้นมาหารือ 

เนื ่องจากกำลังรอสภามหาวิทยาลัยชุดใหมพิจารณา นอกจากน้ีทางสภาคณาจารยฯ อาจจะทำบันทึกเพ่ือ

ติดตามในเรื่องตาง ๆ อีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

    ๓.๓ ประธานฝายวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยขวัญมิ่ง คำประเสรฐิ ประธานฝายวิชาการ ไมมีประเด็นนำเสนอผลการ

ดำเนินงานใหที่ประชุมทราบ 

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

    ๓.๔ ประธานฝายวิจัย 

รองศาสตราจารยวุฒิชัย แพงาม ประธานฝายวิจัย แจงวายังไมมีการประชุมในสวนของฝาย 

วิจัยจึงไมมีประเด็นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานใหที่ประชุมทราบ แตขอประชาสัมพันธเรื ่องการรับสมัคร

นักวิจัยดีเดนทั้งประเภทนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยรุนใหม ซึ่งคุณสมบัติ เกณฑ หรือเงื ่อนไขตางๆ ในการ 

รับสมัคร สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมไดตามเอกสารท่ีไดแจงไปแลว 
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  นายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ไดสอบถามเพิ ่มเติมเกี่ยวกับการปรับ

หลักเกณฑเรื่องการรับเงินรางวัลในการเผยแพรผลงาน เนื่องจากไดทราบขอมูลวาจะมีการปรับหลักเกณฑ

ดังกลาวที่ครอบคลุมขึ้น จึงอยากทราบวาไดมีการดำเนินการเรื่องนี้จริงหรือไม อยางไร ซึ่งรองศาสตราจารย

โองการ วณิชาชีวะ ไดตอบวาใหรอความชัดเจนและใหทางฝายวิจัยติดตามและแจงใหทราบอีกครั้ง  

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

    ๓.๕ ประธานฝายสื่อสารองคกรและกิจกรรมสรางสรรค 

  เนื ่องจากผู ชวยศาสตราจารยกีรดิษ สายพัทลุง ประธานฝายสื ่อสารองคกรและกิจกรรม

สรางสรรค ลาประชุม จึงไมมีประเด็นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานใหที่ประชุมทราบ ทั้งนี้รองศาสตราจารย

โองการ วณิชาชีวะ ไดฝากใหฝายสื่อสารองคกรและกิจกรรมสรางสรรค ออกแบบการนำเสนอผลงานของ 

สภาคณาจารยฯ ซึ่งจะครบรอบการทำงาน ๒ ป จึงฝากใหฝายสื่อสารฯ ไดหารือเกี่ยวกับการจัดทำสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานดังกลาววาจะทำในรูปแบบใดเพื่อจะไดดำเนินการ และแจงใหกับประชาคม

ไดรับทราบ ซึ่งนายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ไดแจงวา เบื้องตนไดประชาสัมพันธผลการ

ดำเนินงานโดยนำวาระการประชุมสภาคณาจารยฯ และรายงานการประชุมกับนายกสภามหาวิทยาลัยทานใหม 

คือ อาจารยถนอม อินทรกำเนิด ข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว  

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการแจงขอมูลลักทรัพยในมหาวิทยาลัย และขอใหพิจารณาแนวทางปองกัน

เหตุลักทรัพยภายในมหาวิทยาลัย 

        นายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวา ไดทำการ

รวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพยในมหาวิทยาลัย และยื ่นเรื่องเพื่อสอบถามขึ ้นไป  

โดยในบันทึกขอความจากเอกสารดังกลาวทานอธิการบดีไดมอบหมายใหทางกองอาคารและสถานที่พิจารณา

แนวทางปองกัน อยางไรก็ตามก็ยังไมเห็นแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกลาว 
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  ผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารักษ  ไดแจงเพิ่มเติมถึงเรื่องการติดตั้งกลองวงจรปด  

ทั้งในสวนของจุดติดตั้งที่ไมครอบคลุม และการใชงานที ่พบวากลองวงจรปดหลายตัวไมสามารถใชงานได  

ซ ึ ่งรองศาสตราจารยโองการ วณิชาช ีวะ ไดเสนอวาใหนำประเด็นปญหานี ้ เสนอในการประชุมกับ 

สภามหาวิทยาลัยชุดใหม ทั้งนี้นายศุภโชค มณีมัย ไดเสนอแนะวาควรใหบุคลากรที่พบปญหาทั้งอาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษา เขียนบันทึกสะทอนปญหาที่พบและขอเสนอแนะขึ้นไปโดยอาจผานทางคณะฯ เพ่ือให

มีการแจงถึงปญหานี้เพิ่มเติม และจะไดสอดคลองกับสวนที่ไดนำเสนอไปแลว เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะไดเห็น

ถึงความสำคญัของปญหาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

   

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 ๕.๑ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายดานที่พักอาศัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายการเขาพักในที่พกัอาศัยสำหรับนักศึกษา (นักศึกษารองเรียนขอใหลดคาใชจาย) 

อาจารยพีรพงศ บุญฤกษ  รองประธานกรรมการ ไดเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับคาใชจายในการ

เขาพักในที่พักอาศัย (หอใน) สำหรับนักศึกษา ซึ่งจากการพูดคุยกับนักศึกษาที่เขาพัก และจากการตรวจสอบ

กับประกาศ/ระเบียบคาใชจายในการเขาพัก พบวา นักศึกษามีคาใชจายในการเขาพักตอคนสูงกวาหรือไมตาง

จากการอยูหอนอกมหาวิทยาลัยมากนัก อีกทั้งการอยูหอในมีกฎระเบียบขอบังคับ มีอิสระนอยกวาการอยูหอ

ขางนอก จึงมองวาเรื่องดังกลาวจะทำใหนักศึกษาไมอยากเขาพักอาศัยหอในมหาวิทยาลัยได จึงนำประเด็น

ดังกลาวมาสะทอนแทนนักศกึษาตอที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการชวยเหลือ  

 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหฝายบริหารและรายได ไดนำเรื่องไปสอบถามหรือสะทอนปญหาดังกลาวยังที่

ประชุมฝายรายไดของมหาวิทยาลัยใหรับทราบ  

 

 ๕.๒ เรื่อง รับขอเสนอแนะ และขอรองเรียนจากคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ไดเสนอถึงปญหาที่พบในงานรับพระราชทานปริญญา

บัตรที่ผานมาเกี ่ยวกับการจองชุดครุย และชุดเครื่องแบบปกติขาว ที ่พบปญหาไมไดชุดครุยตามกำหนด 

นอกจากนี้ผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารักษ  ไดนำเสนอปญหาและตั้งขอสังเกตเรื่องคำสั่งในการปฏิบัติ 



-๖- 

 

หนาที่ ที่ควรกระจายคำสั่งใหบุคลากรทุกคนทั้งอาจารยและเจาหนาที่ไดทำงานทั่วถึงกัน ไมควรใหบางคนได

ทำงานซ้ำซอน รวมถึงการใหฝายสนับสนุนไดสามารถเขามามีสวนรวมในงานหรือหนาที่บางอยางได เชน  

ฝายนั่งเปนเกียรติ เปนตน ซึ่งนายศุภโชค มณีมัย ก็ไดเห็นพองและตั้งขอสังเกตถึงการทำงานที่ลาชาของ

มหาวิทยาลัยในเรื่องการเตรียมงานเกี่ยวกับงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งในเรื่องของคำสั่งตาง ๆ 

และการเตรียมชุดครุย เชนกัน 

  ผูชวยศาตราจารยโสรฌา เครือเมฆ ไดสอบถามถึงการใชงานของสระน้ำเกี่ยวกับการเขาใช 

และระเบียบการใชตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนของนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ประถมศึกษา ทั ้งนี้อาจารยพิทักษ เผือกมี ได อธิบายถึงการใชสระวายน้ำของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ประถมศึกษาที่ไดขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยแลว แตในสวนของระเบียบการใชท่ีนอกเหนือจากการเรียนการ

สอนนั้น ยังไมเห็นประกาศที่ชัดเจนเชนกัน นอกจากนี้ผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารักษ  ไดแสดงความ

กังวลในเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากไดขอมูลวามีเด็กจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเขามาเลนน้ำ ซึ่งเกรงวาจะ

เกิดอันตรายหากไมมีการออกประกาศหรือระเบียบหรือการควบคุมดูแล จึงอยากใหทางอาจารยผูที่เก่ียวของได

ทำบันทึกแจงตอทางมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดการดำเนินการเกี่ยวกับการใชสระวายน้ำอยางเปนรูปธรรม และ

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได 

 

มติที่ประชุม 

 ที ่ประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการสภาคณาจารยฯ ไดมีการสะทอนปญหาเหลานี ้ในที่ประชุม

คณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมตอไป

  

 ๕.๓ เรื่อง พิจารณาการประชุมสภาสัญจร 

  นายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ไดสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดประชุม

สภาสัญจรว าจะดำเน ินการตอหร ือไม  เน ื ่องจากได หย ุดการจ ัดประช ุมดังกลาวมาระยะหนึ ่งแลว  

ซึ่งรองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ไดกลาววาอยากใหมีการจัดประชุมตอ แตอยากรอความชัดเจน

เกี ่ยวกับแนวนโยบายในการจัดประชุมของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดประชุมตองมีการใชงบประมาณใน 

การดำเนินการ จึงอยากรอใหมีความชัดเจนในสวนนี้กอน เพื่อจะไดตัดสินใจและวางแผนดำเนินการในสวนท่ี

เหลือตอไป ทั้งนี้นางสาวประภาพรรณ ยะนา ไดเสนอวาหากจะดำเนินการจัดประชุมในสวนที่เหลือ ควรจัด

ในชวงตนปงบประมาณไดจะดี โดยเริ่มเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป  

 

 

 



-๗- 

 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีรองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ เสนอ และใหตัวแทนอาจารยจากคณะฯ 

ที่ยังไมไดดำเนินการจัดประชุมสัญจรไดทำการประสานกับทางคณะถึงความพรอมและกำหนดการในการจัด

ประชุมของคณะตางๆ และนำมาหารือในการประชุมสภาคณาจารยฯ ครั้งถัดไป 

 

 ๕.๔ เรื่อง การหามาตรการในการติดตามและยื่นเอกสารเพื่อใหขอสังเกตกับอธิการบดีสำหรับกรณี

การรองเรียนผานสภาคณาจารย 

  นายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ขอหารือกับที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามผลของการยื่นเอกสารขอเสนอและการรองเรียนตางๆ ที่ผานสภาคณาจารยฯ  

ซึ่งรองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ไดเสนอวาอาจติดตามโดยดูเรื่องของระยะเวลาที่ไดยื ่นไปเปนชวงๆ 

เชน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน อยางไรก็ตามอยากใหรอในสวนของสภามหาวิทยาลัยชุดใหมดวย เนื่องจากนายก

สภามหาวิทยาลัย คือ อาจารยถนอม ไดแจงไววาทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะตองมีวาระของ

สภาคณาจารยฯ เขาบรรจุในวาระการประชุมดวย จึงคิดวาจะทำใหการนำเสนอปญหาหรอืการติดตามขอเสนอ

และการรองเรียนตางๆ มีความเปนไปไดและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหรอการโปรดเกลา และปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยชุดใหม เพื่อดูการ

ดำเนินงานเปนไปตามที่ไดแจงไวหรือไม 

 

 ๕.๕ เรื่อง พิจารณาการจัดทำปายประชาสัมพันธและแสดงขอมูลของสภาคณาจารย 

รองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ประธานสภาคณาจารยฯ ไดสอบถามที่ประชุมเก่ียวกับ 

การจัดทำปายประชาสัมพันธและแสดงขอมูลของสภาคณาจารยวาควรมีหรือไม ซึ่งนายอัครา แกวแสง เห็นวา

ควรมีเพราะสภาคณาจารยฯ เปนตัวแทน และเปนองคกรที่อยูใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นที่ประชุม

จึงเห็นควรทำบันทึกเรียนอธิการบดีเพ่ือจัดทำปาย หรือยายจากอาคาร ๑๐๐ ป และอัพเดตใหเปนปจจุบันเชน

บอรดประชาสัมพันธอื่น ๆ  

 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหทำบันทึกเพื่อขอความอนุเคราะหจัดทำปายประชาสัมพันธและแสดงขอมูลของ

สภาคณาจารยฯ 

 



-๘- 

 

 ๕.๖ เรื่อง พิจารณาวาระเรงดวน “การสรุปประเด็นการทำงานของสภาคณาจารยตอมหาวิทยาลัย

ในชวงระยะเวลา ๒ ป” 

  นายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ขอหารือกับที ่ประชุมวาควรมีการสรุป

ประเด็นการทำงานของสภาคณาจารยตอมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลา 18 เดือน ที่ผานมา โดยกำลังจะครบ 

๒ ป เพื่อนำเสนอตอประชาคมหรือไม ซึ่งรองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ไดแสดงความคิดเห็นวาการ

ทำงานของสภาคณาจารยฯ นั้น ไดดำเนินการมาแลวครึ่งทางจึงควรมีการนำเสนอตอประชาคมในรูปแบบที่

เปนรูปธรรมวาสภาคณาจารยฯ ไดทำอะไรมาแลวบาง จึงอยากขอหารือที่ประชุมวาควรจัดทำในรูปแบบใด 

เชน คลิปวิดีโอ เอกสารขึ้นเว็บไซต เปนตน เพื่อใหฝายสื่อสารองคกรและกิจกรรมสรางสรรคไดออกแบบและ

จัดทำตอไป โดยผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารักษ  เสนอวาใหมีชองทางของสภาคณาจารยฯ เพื่อรับเรื่อง

รองเรียนและประชาสัมพันธการดำเนินงานตางๆ ของสภาคณาจารยฯ  นอกจากนี้นายศุภโชค มณมีัย จะไดทำ

การสรุปผลการดำเนินงาน และใหฝายตางๆ ทำการสรุปผลการดำเนินงานของฝายตนเพื่อเปนขอมูลในการ

จัดทำการประชาสัมพันธนี้ดวย 

 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทำ โดยมอบหมายใหฝายสื่อสารองคกรและกิจกรรมสรางสรรคไดออกแบบ

และจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความนิยมของชองทางและรูปแบบการเขาถึง/

การรับขอมูลขาวสารในปจจุบัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

๖.๑ นำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔  

นายศุภโชค มณีมัย เลขานุการสภาคณาจารยฯ ไดนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ ซึ่งไดประชุมเมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ท่ีผานมา จำนวน ๕ วาระ  โดยมีประเด็น

สำคัญในวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง มี ๒ เรื่อง ไดแก  

๑) เรื่องเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งไดเสนอใหสภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติซึ่งไมมีขอแกไขแตอยางใด ทั้งนี้ก็จะมีประกาศเก่ียวกับระเบียบการแตงกายออกมาอยาง

ชัดเจนข้ึนเพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติเดยีวกัน  

๒) เรื่องการเลิกจางพนักงาน กำลังอยูในกระบวนการราง/ปรับระเบียบเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติ

ที่มีความชัดเจนในการเลิกจาง ในเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับขั้นตอนและผลการประเมินการปฏิบัติงานเทาน้ัน  

  และวาระเพื่อพิจารณา โดยเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคางานของพนักงานสายสนับสนุน 

โดยทางกองบริหารงานบุคคล ไดนำการประเมินคางานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอใหทาง  



 

-๙- 

 

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งทางคณะกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควรใหจัดสงทุกคณะ และสงกรอบ

โครงสรางภาพรวมตำแหนงงานทั ้งในระดับเชี ่ยวชาญ ชำนาญการ และปฏิบัติการของทั ้งมหาวิทยาลัย  

คณะฯ และหนวยงาน และนำเขาที่ประชุมอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมรับทราบ 

 

๖.๒ การมอบของขวัญ/ของที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยหัทญา เนตยารักษ  ประธานฝายรายไดขอหารือเกี่ยวกับการจัดหา/มอบ

ของขวัญ/ของที่ระลึกใหกับผูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๘ ทาน วาควรจัดหาหรือไม ซึ่งสวนตัวนั้นเห็นวา

ควรจัดหาให เพราะไดมอบใหทุกครั้ง ทั้งน้ีรองศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ จึงไดสอบถามในที่ประชุมและ

พบวาเกินกึ่งหนึ่งเห็นควรใหจัดหาของมอบให และที่ประชุมไดสรุปถึงกรอบวงเงินของขวัญ/ของที่ระลึกที่จะ

มอบใหผูเกษียณ โดยมติอยูที่ไมเกิน ๒๐๐ บาท และมอบใหนางสาวประภาพรรณ ยะนา เปนผูรับผิดชอบ

ดำเนินการจัดหาและจัดเตรียมเพ่ือมอบใหผูเกษียณในวันงานตอไป 

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

  

๖.๓ นดัหมายการประชุมสภาคณาจารยฯ คร้ังตอไป 

   ประธาน นัดหมายประชุมสภาคณาจารยฯ ในครั้งตอไป วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสมันตเนตร อาคาร ๔ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 

 

 

 

 



ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 
 

 (นายศุภโชค มณีมัย)            (อาจารยพรีพงศ บุญฤกษ) 

      กรรมการและเลขานุการ           รองประธานสภาคณาจารย 

      ผูจดรายงานการประชุม              ผูตรวจรายงานการประชุม 


